



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ
ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา
๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด
และ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๕๙ ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๖ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางศิริพร โชติพิณีจ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลหนองหาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
๒	นายอำนาจ แก้วพิลา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	สถานีอนามัยบ้านเขวาคะคลอง ตำบลกำแพง สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๓	นายศิริพงษ์ ศิริอมรพรรณ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	สถานีอนามัยบ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส สำนักงานสาธารณสุข อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
๔	นายวีระ ศิริวรรณ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	สถานีอนามัยบ้านชมสะอาด ตำบลเมยวดี สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

/ ลำดับที่...

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๕	นายรัชชัย อินธิสาร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	สถานีอนามัยบ้านสวนปอ (หมู่ที่ ๖) ตำบลหนองแคน สำนักงานสาธารณสุข อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
๖	นางนิตยา วงศ์ท้าว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองฮี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทั้ง ๖ ราย ไม่ต้องส่งผลงานประเมิน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ เนื่องจากเป็นการย้ายในประเภท และระดับเดียวกัน อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วง ผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายปิติ ทังไพศาล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายชื่อและยึดแนบท้ายประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อ สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	หมายเหตุ/ สัดส่วนของผลงาน
๑	นางสาวศิริพร โชติพิณิจ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลโพหนอง กลุ่มงานเทคนิคบริการ นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	๑๗๕๓๒๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลหนองหาน กลุ่มงานเทคนิคบริการ นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	๔๕๕๔๒	วิชาการ	*ไม่ต้องส่งผลงาน ทางวิชาการ เนื่อง จากเป็นการย้าย ในประเภท และ ระดับเดียวกัน*
๒	นายอำนาจ แก้วพิลา	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย สถานีอนามัยบ้านสนามไชย (หมู่ที่ ๑๒) ตำบลเหล่าหลวง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	๘๒๘๑๕	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย สถานีอนามัยบ้านเขวาสระโคน ตำบลกำแพง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๘๒๘๑๕	วิชาการ	*ไม่ต้องส่งผลงาน ทางวิชาการ เนื่อง จากเป็นการย้าย ในประเภท และ ระดับเดียวกัน*
๓	นายศิริพงษ์ ศิริอมรพรรณ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน สถานีอนามัยบ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	๘๒๘๖๘	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน สถานีอนามัยบ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๘๒๘๖๘	วิชาการ	*ไม่ต้องส่งผลงาน ทางวิชาการ เนื่อง จากเป็นการย้าย ในประเภท และ ระดับเดียวกัน*
๔	นายวีระ ศิริวรรณ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	๘๓๓๓๖	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี สถานีอนามัยบ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๘๓๓๓๖	วิชาการ	*ไม่ต้องส่งผลงาน ทางวิชาการ เนื่อง จากเป็นการย้าย ในประเภท และ ระดับเดียวกัน*

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อ สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	หมายเหตุ/ สัดส่วนของผลงาน
๕	นางนิตยา วงท้าว	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี สถานีอนามัยบ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๘๓๔๓๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลหนองฮี ฝ่ายบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ	๘๓๔๓๒	วิชาการ	ให้ส่งผลงานทางวิชาการ เนื่องจากการย้าย ต่างตำแหน่ง ระดับเดียวกัน และต้องส่งเอกสาร ประกอบการนับระยะเวลา ขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง ให้สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณา ๑๐๐%
ผลงานที่จะส่งประเมิน เรื่อง "การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ" ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานฯ เรื่อง สวัสดิการสิทธิประโยชน์ข้าราชการ							